

Số: /KH-UBND

Đắk Ha, ngày tháng năm 2024

## KẾ HOẠCH

### Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 trên các tuyến đường giao thông xã Đắk Ha

Đắk Ha là xã miền núi, giao thông chủ yếu là đường bộ, do đó giao thông đường bộ có ý nghĩa quyết định đến việc giao thương, phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng của xã.

Toàn xã hiện có khoảng gần 100 km đường bộ các loại, chất lượng đường thấp, chưa vào cấp, có nhiều cầu yếu, cống tạm, trên nhiều tuyến mặt đường còn là đường đất. Đặc biệt do địa hình đồi núi bị chia cắt, nên các tuyến đường có độ dốc dọc lớn, dễ bị lầy lội và ách tắc giao thông vào mùa mưa lũ.

Năm 2023 công tác chuẩn bị đã được quan tâm chú trọng, thực hiện tốt từ việc xây dựng phương án, kế hoạch, bố trí lực lượng, vật tư thiết bị trên các tuyến đường trọng điểm, các vị trí xung yếu. Trước mùa mưa bão các công việc như công tác sửa chữa, nạo vét khơi thông rãnh dọc, cầu cống; sửa chữa dậm vá ổ gà, xử lý sinh lùn... nên cơ bản đáp ứng được công tác đảm bảo giao thông.

Thực hiện các nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn xã Đắk Ha năm 2024; Để chủ động ứng phó kịp thời, có hiệu quả các tình huống về thiên tai, sự cố, Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2024 trên các tuyến đường giao thông xã Đắk Ha, cụ thể như sau:

#### I. CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH

Căn cứ Luật giao thông đường bộ ngày 23 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ Giao thông Vận tải, quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 43/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ Giao thông Vận tải, quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ;

Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-BGTVT ngày 09/9/2020 của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2020-2025;

- Căn cứ Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 25/9/2021 của UBND huyện Đắk Glong triển khai thực hiện Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 06/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa và cộng đồng, đến năm 2030 trên địa bàn huyện Đắk Glong;

Căn cứ Kế hoạch số 26/KH-SGTVT ngày 22/3/2024 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Nông về việc Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 trên các tuyến đường Sở GTVT tỉnh Đắk Nông được giao quản lý và ủy thác quản lý;

Căn cứ Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 26/12/2023 của UBND huyện Đắk Glong về việc Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Đắk Glong năm 2024;

Căn cứ Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 26/7/2024 của UBND huyện Đắk Glong về việc Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên năm 2024 trên các tuyến đường giao thông huyện Đắk Glong;

Căn cứ Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 22/5/2024 của UBND xã Đắk Ha về việc Kiện toàn đội xung kích phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Đắk Ha;

Căn cứ Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 23/7/2024 của UBND xã Đắk Ha về việc ứng phó với thời tiết xấu trong mùa mưa.

## **II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

1. Công tác phòng, chống thiên tai (*bao gồm: Bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, lụt, xả lũ, mưa lớn, mưa đá, giông sét, lốc xoáy, sạt lở đất ...*) và tìm kiếm cứu nạn phải được tiến hành chủ động, thường xuyên; đồng thời, ứng phó kịp thời để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

2. Quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “Bốn tại chỗ” (*Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ*) và nguyên tắc phòng ngừa, chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả.

3. Nâng cao năng lực công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông nhằm xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai đạt hiệu quả cao nhất.

4. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh, ứng phó thiên tai kịp thời đến cộng đồng dân cư.

5. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành và các lực lượng chức năng trong công tác PCTT&TKCN khi có sự cố xảy ra.

6. Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, tránh thiên tai của toàn dân trên địa bàn xã.

## **III. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI**

### **1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu**

Rà soát, bổ sung và ban hành các văn bản về phòng, chống thiên tai theo thẩm quyền;

Kiểm tra các vị trí hồ, đập, công trình thủy lợi trước và sau mùa mưa bão, đồng thời đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành;

Tổ chức kiểm tra và chỉ đạo các đơn vị có quan liên kịp thời sửa chữa hư hỏng trên các tuyến đường xong trước mùa mưa bão, để giữ đường và hạn chế giao thông không bị ách tắc trong mùa mưa, bão;

Tổ chức rà soát các vị trí tụ thủy trên tuyến, sớm bố trí vốn hoặc báo cáo các cấp thẩm quyền bố trí vốn, để khắc phục xong trước mùa mưa bão, nhằm hạn chế ngập úng trong mùa mưa, đảm bảo giao thông trên tuyến;

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống thiên tai, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ cho ứng phó thiên tai trong lĩnh vực giao thông vận tải;

Thường xuyên, liên tục cập nhật thông tin diễn biến thời tiết, tình hình thiên tai, để kịp thời có phương án ứng phó khi có sự cố xảy ra.

## **2. Biện pháp ứng phó**

Khi xảy ra ách tắc giao thông, khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan bố trí nhân lực, vật lực, máy móc thiết bị tổ chức khắc phục kịp thời, nhằm đảm bảo giao thông được thông suốt;

Ban Tự quản thôn bon phối hợp với Đội xung kích và các bộ phận có liên quan bố trí, huy động phương tiện, trang thiết bị trong việc sơ tán người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm.

## **3. Biện pháp phục hồi, tái thiết**

Tổ chức khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông các bước tiếp theo theo đúng quy định;

Rà soát, cân đối bố trí kinh phí hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình giao thông, kết hợp với phòng, chống thiên tai; xây dựng hệ thống công trình thoát nước trên tuyến, nhằm đảm bảo thoát nước; xây dựng các công trình phòng hộ nhằm nâng cao phòng, chống sạt lở mái taluy,...

## **IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM**

### **1. Ban Chỉ huy, Đội xung kích**

Tổ chức thực hiện phương án ứng phó kịp thời khi thiên tai xảy ra theo Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 03/01/2024 của Ủy ban Nhân dân xã về PCTT&TKCN năm 2024, Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 23/7/2024 của UBND xã Đắc Ha về việc ứng phó với thời tiết xấu trong mùa mưa.

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tổ chức trực 24/24 giờ tiếp nhận thông tin, báo cáo kịp thời giữa Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các ngành.

Chủ trì phối hợp với các Phòng, ban, đơn vị và UBND các xã huy động lực lượng, phương tiện phục vụ công tác kiểm tra, xử lý và giải quyết các yêu cầu thiết yếu khi có sự cố xảy ra.

Đội xung kích kiểm tra, thống kê các phương tiện thủy, bộ ở địa phương, trên cơ sở đó xây dựng phương án huy động các phương tiện tham gia công tác phòng chống lụt, bão của địa phương khi có lệnh điều động.

Rà soát, thống kê vật tư, vật liệu, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải có khả năng huy động để tham gia ứng cứu khi có thiên tai, lụt bão xảy ra trên địa bàn xã;

## **2. Công chức địa chính NN-XD-MT**

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tập trung tham mưu quản lý đường quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý đường; rà soát tham mưu tổ chức sửa chữa hư hỏng trên các tuyến đường xong trước mùa mưa để giữ đường và đảm bảo giao thông không bị ách tắc. Ưu tiên sửa chữa tại các vị trí đường đèo dốc và đường cong có bán kính nhỏ, những khu vực đông dân cư, đảm bảo tầm nhìn thông thoáng, tổ chức sửa chữa các công trình khác khi có yêu cầu.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát tại các vị trí xung yếu trên tuyến đường cấp xã quản lý và các tuyến đường thôn, bon quản lý trước, trong và sau mùa mưa bão năm 2024 để chủ động đề xuất phương án xử lý khi có sự cố xảy ra.

Phối hợp với các lực lượng kiểm tra thường xuyên các tuyến đường, các công trình thủy lợi, hồ đập ... do xã quản lý; kịp thời phát hiện những hư hỏng, các công trình mất an toàn giao thông để có phương án tập trung sửa chữa, khắc phục đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

## **3. Công chức Tư pháp**

Chủ trì tham mưu UBND xã thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác PCTT&TKCN trên địa bàn xã.

Tham mưu UBND xã phối hợp với các phòng, ban và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao trách nhiệm quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, công tác PCTT&TKCN các tuyến đường giao thông trên địa bàn.

## **4. Công an xã**

Phối hợp với các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn, giải quyết phân luồng giao thông khi thiên tai xảy ra.

Phối hợp với các lực lượng trung dụng các phương tiện vận tải của các đơn vị, tổ chức và cá nhân trên địa bàn xã, cùng với đội xung kích tham mưu ban chỉ huy PCTT&TKCN xã có kế hoạch bố trí sử dụng các phương tiện khi xảy ra sự cố trên các tuyến đường giao thông trong xã.

Phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác phân luồng, giữ gìn trật tự ATGT tại các vị trí có sự cố ách tắc giao thông.

## **5. Công chức Kế toán - Tài chính**

Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp kinh phí và tham mưu UBND xã bố trí kinh phí trong quá trình khắc phục hậu quả thiên tai.

Chủ trì, tham mưu UBND xã các thủ tục để được ghi kế hoạch vốn cho công tác khắc phục hậu quả bão lũ năm 2024.

## **6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể**

Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; phối hợp thực hiện công tác sơ cấp cứu, chữa trị người bị nạn; vận động các đơn vị, tổ chức giúp đỡ các trường hợp bị thiệt hại; tổ chức tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ kịp thời cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

Kết hợp lồng ghép với các lớp tập huấn tuyên truyền công tác PCTT&TKCN, An toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

## **7. Các thôn, bon**

Phối hợp với Đội xung kích triển khai kế hoạch PCTT&TKCN về lĩnh vực giao thông đối với các tuyến đường giao thông trên địa bàn thôn, xác định các tình huống có thể xảy ra và phương án khắc phục với tinh thần “4 tại chỗ” chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời hiệu quả trong mọi điều kiện, tổ chức huy động kịp thời các lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị ... đảm bảo ứng cứu nhanh nhất nhằm đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện trong địa bàn quản lý theo chỉ đạo của UBND xã;

Tăng cường kiểm tra các tuyến đường, các cầu, cống, ngầm, các công trình hồ, đập thủy lợi trên địa bàn thôn quản lý; kịp thời phát hiện những hư hỏng, các công trình mất an toàn giao thông để có phương án tập trung sửa chữa, khắc phục đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

Khi phát hiện các trường hợp vi phạm liên quan đến công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ báo cáo UBND xã để xử lý theo thẩm quyền;

Sau mỗi đợt mưa bão, báo cáo ngay tình hình diễn biến và thiệt hại trên các tuyến đường giao thông nông thôn thuộc địa bàn quản lý về UBND xã để tổng hợp, báo cáo cấp trên theo quy định.

## **V. CÔNG TÁC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

### **1. Công tác kiểm tra đánh giá**

Trên cơ sở nội dung kế hoạch, UBND xã yêu cầu các đơn vị, cá nhân trên và các thôn, bon căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình, tổ chức triển khai thực Kế hoạch PCTT&TKCN năm 2024 trên các tuyến đường giao thông.

### **2. Công tác báo cáo**

Trên cơ sở nội dung và thực hiện Kế hoạch PCTT&TKCN năm 2024 nêu trên, UBND xã yêu cầu các bộ phận, cá nhân và các thôn, bon triển khai thực hiện,

báo cáo kết quả về UBND xã (thông qua Công chức địa chính NN-XD-MT) theo quy định. Trường hợp xảy ra sự cố đột xuất đề nghị các đơn vị báo cáo ngay về UBND xã bằng điện thoại để kịp thời xử lý (mọi vấn đề liên quan, đề nghị các đơn vị liên hệ qua ĐC Đoàn Công Hoàng Chủ tịch UBND xã: 0974 743 236 hoặc đồng chí Cù Xuân Sang, PCT UBND xã: 0976 722 034).

Trên đây là Kế hoạch về việc PCTT&TKCN năm 2024 trên các tuyến đường giao thông xã Đăk Ha. Yêu cầu các bộ phận, các cá nhân, các thôn, bon nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- UBND huyện Đăk Glong;
- Ban CH PCTT&TKCN huyện (b/c);
- Phòng Kinh tế - Hạ tầng (b/c);
- TT. Đảng ủy; TT. HĐND xã;
- Chủ tịch, Các PCT UBND xã;
- Ban An toàn giao thông huyện;
- Các bộ phận, cá nhân như Mục IV;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Cù Xuân Sang**